



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: NATION ZONE/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 4 ตุลาคม 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10969

หน้า: 1(ขวา)

Col.Inch: 19.17 Ad Value: 27,796.50 PRValue (x3): 83,389.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คณะพาณิชย์ฯ มธ. โครงการ "TBS Bottle Less" บอกลาขวดพลาสติก



คณะพาณิชย์ฯ มธ. โครงการ "TBS Bottle Less" บอกลาขวดพลาสติก

คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้ารณรงค์ลดการใช้ขวดพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง จัดโครงการ "TBS Bottle Less" พร้อมประกาศเจตนารมณ์การลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เริ่มจากการยกเลิกขายน้ำเปล่าขวดพลาสติกในคณะฯ และรณรงค์ให้นักศึกษาหันมาพกกระบอกน้ำของตนเอง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มธ. ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดโครงการ "TBS Bottle Less" ณ อาคารคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อเร็วๆ นี้

บรรยายภาพจากซ้ายไปขวา

1. คุณยรรยง อัครจินดานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายการสื่อสารกลยุทธ์
3. อาจารย์สมพร ชีระโรจนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีแอลไอ คอปอเรชั่น จำกัด
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณิศา บุญคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. รองศาสตราจารย์วิทยา ต้านอำรงกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/วิทยากร-ไอที

วันที่: พุธที่ 4 ตุลาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14816

หน้า: 14 (บนขวา)

Col.Inch: 36.39 Ad Value: 56,404.50 PRValue (x3): 169,213.50

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: โลกสองวัย: 'สาธิต' คือการทดลองให้ดู

'สาธิต' คือการทดลองให้ดู



บางกอกเกียน
bangkokian@matichon.co.th

ว่าถึงโรงเรียนสาธิตให้ทราบความหมายกันอีกครั้ง

โรงเรียนสาธิตคือโรงเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในกำกับของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของนักศึกษา หรือผู้ฝึกงานเพื่อจะเป็นครูในอนาคต หรือเพื่อใช้เป็นสถานศึกษาวิจัยงาน

โรงเรียนสาธิตในประเทศไทยเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นในการดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ก่อนที่นิสิตนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา ที่เรียกว่า "ฝึกสอน"

กลุ่มโรงเรียนสาธิตมีทั้งในสังกัดมหาวิทยาลัยรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั่วประเทศ โรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ และโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คือโรงเรียนที่มีฐานะเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรกของประเทศไทย ในฐานะหน่วยสาธิต แผนกฝึกหัดครูมัธยมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ทุกปีการศึกษาจะมีการจัดกีฬาสามัคคีขึ้นคือ "กีฬาสาธิตสามัคคี" แรกเริ่มจากการแข่งขันว่ายน้ำ แล้วเพิ่มกีฬาอื่นมาภายหลัง โดยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพของกีฬาสาธิตสามัคคีทุกปี

การแข่งขันกีฬา "สาธิตสามัคคี" กลุ่มโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั้งหมดมี 23 แห่ง

กลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 31 แห่ง

กลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน 4 แห่ง

มีผู้สรุปเรื่องราวของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีก่อน รวมถึงการแถลงของผู้บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งนี้เข้าด้วยกัน 7 เหตุผลที่ควรเก็บกระเป๋าเข้า "โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" พร้อมกับบอกว่า เป็นโรงเรียนในฝันชุดๆ ต่อไปนี้

1.ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน ให้แต่งชุดนักเรียนในวันจันทร์ (คล้ายกับข้าราชการ) และวันพฤหัสบดี ด้วยเหตุทั้งสองวันที่หน้ามหาวิทยาลัยมีตลาดนัด เพื่อผลของความปลอดภัยของนักเรียน

2.ทรงผมยาวหรือตัดสั้น ทำสี ดัดลอน สบัดปลายผม 15 เซนติเมตร ขนาดไหนก็ได้ ตามใจให้เด็กเป็นคนเลือก แต่ผู้ปกครองจะอนุญาตหรือไม่เป็นเรื่องของผู้ปกครอง "อะฮันไม่เกี่ยว"

3.ไม่มีเกรด แต่สุดท้ายถึงเวลามีเกรดให้นำไปใช้เรียนต่อที่อื่น 4.ไม่มีครูผู้ปกครอง ครูกับนักเรียนจะอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย สัปดาห์ละหนึ่งวันให้นักเรียนมารวมตัวเฉลี่ยความคิดเห็นเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.การบ้านไม่เยอะ ปรับน้ำหนักการเรียนให้เท่ากัน วิชาไหนเรียนจบใน 4 สัปดาห์ก็จบ เครียดมาหลายวิชา สลับวิชาเบาๆ มาเรียนแทรกก่อนได้ 6.จัดเรียนวิชาลูกเสือและเนตรนารีเป็นวิชาการเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอด 7.ตั้งคลับ (สโมสร, ชุมชุม) ของตัวเองได้ เพียงไปบอกอาจารย์ เพื่อช่วยสนับสนุนพื้นที่

ทั้งนี้ คือการให้เด็กเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ไม่ใช่เด็กอยู่ตรงกลาง เพื่อค้นหาศักยภาพในตัวเด็กได้จริง เน้นให้เด็กรู้ว่าชอบอะไร เหมาะกับอะไร

ปีที่ผ่านมามีนักเรียนเพียง 100 คน ปีนี้ น่าจะเพิ่มอีก 100 คน เป็นต้นแบบปฏิรูปการศึกษาให้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง อาจต่อยอดเทียบกับประเทศฟินแลนด์ได้

ผู้ปกครองของน้องหนูคนไหนปีหน้าต้องเข้าเรียนชั้นที่มีของสาธิตธรรมศาสตร์ ลองเปิดไลน์ดูก่อน หรือจะแวะเวียนไปดูชมของจริง ไม่มีใครว่าอะไร ทั้งไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด

ที่สำคัญ การเรียนใกล้บ้านเป็นปัจจัยสำคัญของการศึกษา เว้นแต่มีที่ป้าน้ำาหรือย้ายบ้านไปอยู่รังสิต โอกาสจะเป็นไปได้ให้น้องหนูได้เรียนอย่างมีความสุข